



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

### Hội nghị lấy ý kiến góp ý về sửa đổi, bổ sung Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Chiều 30-5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý về sửa đổi, bổ sung Quy định 132-QĐ/TW, ngày 8-3-2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ; Ban tổ chức các huyện, thành ủy.

Quy định 132 của Bộ Chính trị được ban hành và triển khai thực hiện đã 5 năm. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nhiều nội dung của Quy định đến nay vẫn còn phù hợp, có tính chỉ đạo xuyên suốt, giữ

vững các nguyên tắc của Đảng trong việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các văn bản của Đảng khóa XII, XIII, sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định để tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy định của Đảng nhằm thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, bảo đảm thực chất và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, góp phần tạo đột phá trong công tác đánh giá, sử dụng cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Va (Xem tiếp trang 4) **VĂN TRỌNG**

### Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật đản 2023



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng lễ hoa tươi thăm chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Đón tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh có Hòa thượng Thích Thanh Nghị, Chứng minh Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và các vị chức sắc trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc chúc mừng các chức vị trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh sức khỏe, an vui, cùng

tăng, ni, phật tử tỉnh nhà đón một mùa Phật đản an lạc; đồng thời đánh giá cao sự đồng hành của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng các chức sắc, tăng, ni trong việc tuyên truyền, vận động các tín đồ, phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Nam Định là địa phương có đông đồng bào theo các tôn giáo; đặc biệt là cộng đồng các tôn giáo luôn đoàn kết, thống nhất với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong các hoạt động kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tuyên truyền, vận động các tăng, ni, phật tử sống "tốt đời, đẹp đạo", đồng thuận trong hoạt động xây dựng các dự án lớn, công trình giao thông trọng điểm nhằm thu hút lao động, tạo nguồn thu vào ngân sách, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Cùng với đó, tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động bình đẳng, đúng quy định của pháp luật.

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; đồng thời khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động tăng, ni, phật tử hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. /

Ảnh: VĂN HUỖNH **XUÂN THU**

### Thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Ngày 30-5, UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 1062/QĐ-UBND và 1063/QĐ-UBND công nhận 5 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, một xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về văn hóa xã hội năm 2022.

Theo đó, 5 xã, thị trấn mới được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Xuân Thành, Xuân Đài, Xuân Trung và thị trấn Xuân Trường (Xuân Trường); xã Tân Khánh (Vụ Bản); xã Hải An (Hải Hậu) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về lĩnh vực văn hóa. Cả 6 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao và đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về lĩnh vực văn hóa năm 2022 đều đảm bảo đạt chuẩn các tiêu chí, quy định theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 318/QĐ-TTg, ngày

8-3-2022, về Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 319/QĐ-TTg, ngày 8-3-2022, về quy định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; các Quyết định của UBND tỉnh: Số 23/2022/QĐ-UBND ngày 8-8-2022 ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, số 24/2022/QĐ-UBND ngày 9-8-2022 ban hành các tiêu chí xã NTM và xã NTM nâng cao thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Như vậy, đến nay toàn tỉnh có 187/204 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 91,7% tổng số xã, thị trấn) và 8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. /

THANH THÚY

### Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị

Ngày 30-5, Trưởng Chính trị Trường Chính tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ ba, năm 2023.

Tham gia hội thi là các học viên đang theo học các lớp Trung cấp lý luận chính trị do trường tổ chức và giảng dạy trong toàn tỉnh. Các thí sinh trải qua 2 phần thi: thi viết và phần thi thuyết trình (xử lý một tình huống cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn). Nội dung thi là kiến thức nằm trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành.

Cuộc thi nhằm đánh giá kết quả giảng dạy, học tập lý luận chính trị của giảng viên và học viên ở các lớp

Trung cấp lý luận chính trị, từ đó làm cơ sở để Trường Chính trị Trường Chính tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh trong những năm tiếp theo. Thông qua tổ chức hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua "quản lý tốt, giảng dạy tốt, học tập tốt" trong cán bộ, giảng viên và học viên, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các trường chính trị, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị. /

NGỌC LINH

## Doanh nghiệp dệt may ứng phó với sức mua sụt giảm

Từ giữa năm 2022 đến nay, những khó khăn của nền kinh tế do tác động hậu đại dịch COVID-19, như lạm phát và lãi suất tăng cao. Cùng sự khó khăn của nhiều lĩnh vực, ngành nghề đang khiến đơn hàng dệt may ở nhiều doanh nghiệp sụt giảm mạnh. Thực trạng này buộc các doanh nghiệp phải nỗ lực, gia tăng các biện pháp ứng phó thiết thực.

(Xem tiếp trang 2)

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty Cổ phần May Sông Hồng.

Bài và ảnh: THANH THÚY

### Liên hoan các đội tuyên truyền măng non tìm hiểu về Luật Trẻ em

Ngày 30-5, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Hải Hậu, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền măng non tìm hiểu về Luật Trẻ em và phát động hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023.

Tham dự liên hoan có 6 đội đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Hải Hậu. Các đội trải qua 3 phần thi gồm: Kiến thức của em; thuyết trình; tiểu phẩm. Qua các phần thi giúp các đội tuyên truyền măng non thể hiện kỹ năng, tài năng, nâng cao nhận thức về Luật Trẻ em (Xem tiếp trang 4) **VĂN HUỖNH**

### TIN THẾ GIỚI

**Nga, Kenya nhất trí thúc đẩy quan hệ thương mại song phương**  
Ngày 29-5, Văn phòng Tổng thống Kenya William Ruto thông báo Nairobi và Moskva sẽ ký một thỏa thuận thương mại song phương nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước. Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ruto và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại thủ đô của Kenya cùng ngày.

### TIN TRONG NƯỚC

**HƯNG YÊN**  
**Xử lý 31 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả**  
Trong tháng 5-2023, các lực lượng chức năng của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Hưng Yên đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 31 vụ (gồm: 3 vụ vi phạm về buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu; 27 vụ vi phạm về gian lận thương mại, 1 vụ vi phạm hàng giả). Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 417,2 triệu đồng.



# SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG NHÂN ĐẠO 2023

**T**riển khai Tháng Nhân đạo năm 2023 với chủ đề: “Tủ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện thiết thực, ý nghĩa. Từ đó, trợ giúp hàng nghìn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Tháng Nhân đạo năm 2023 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31-5, Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, UBND tỉnh, Hội CTĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai Tháng Nhân đạo đến các huyện, thành Hội; tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và vận động nguồn lực để thực hiện các hoạt động nhân đạo trong tháng, tập trung vào các hoạt động chính: phát động đợt cao điểm vận động các nguồn lực hỗ trợ địa chỉ nhân đạo, xây nhà CTĐ, xây dựng công trình nhân đạo, hỗ trợ sinh kế; tăng cường các hoạt động trợ giúp nhân đạo tại cộng đồng, đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” gắn với phát huy chức năng của hệ thống nền tảng nhân đạo số (INHANDAO); tổ chức tuyên truyền sâu rộng các giá trị nhân đạo và các hoạt động của Tháng Nhân đạo; phát triển hội viên, tình nguyện viên; tôn vinh, biểu dương những tấm gương, các điển hình tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo... Trong Tháng nhân đạo năm nay, các cấp Hội đặt mục tiêu phấn đấu trợ giúp trên 4.500 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, kinh phí từ 7 tỷ đồng trở

lên; vận động xây dựng ít nhất 20 nhà Nhân đạo và các công trình nhân đạo khác; phấn đấu tiếp nhận từ 1.000 đơn vị máu trở lên; hỗ trợ ít nhất 1.000 địa chỉ nhân đạo được trợ giúp thường xuyên hoặc một lần; kết nối, hỗ trợ 3 công trình nhân đạo cho hộ ngư dân nghèo, khó khăn trong chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”. Hội CTĐ tỉnh, các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương hỗ trợ ít nhất 1 địa chỉ nhân đạo hoặc triển khai 1 công trình, phần việc nhân đạo gắn với địa chỉ nhân đạo có sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành địa phương... Tích cực triển khai Tháng Nhân đạo, đến nay, các huyện, thành Hội đã vận động các nguồn lực, trích Quỹ Cứu trợ nhân đạo được trên 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế... Toàn tỉnh đã trao tặng 4.255 suất quà cho 4.255 lượt người nghèo,

nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, người già neo đơn, người tàn tật... Trong đó, Tỉnh Hội đã trao tặng 257 thùng sữa cho Hội CTĐ thành phố Nam Định và các huyện Hải Hậu, Xuân Trường trị giá trên 105 triệu đồng; chỉ đạo xây 10 Nhà Đại đoàn kết ở 10 huyện, thành phố; trích Quỹ Cứu trợ nhân đạo tặng 100 suất quà, trị giá 500 nghìn đồng/suất cho thanh niên công nhân, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; tặng 20 xe đạp cho 20 học sinh nghèo vượt khó học giỏi; phối hợp với Bệnh viện chuyên khoa mắt Alina và Công ty Rohto Mentholatum Việt Nam hỗ trợ khám, mổ mắt, cấp thuốc miễn phí cho 500 người cao tuổi; tài trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo bằng phương pháp phaco miễn phí cho 50 người bị đục thủy tinh thể với tổng trị giá 240 triệu đồng... Hội CTĐ thành phố Nam Định đã tổ chức lễ phát động Tháng nhân đạo, kêu gọi các tổ chức, cá nhân,

doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố ủng hộ Quỹ Cứu trợ nhân đạo để có thêm nguồn lực thực hiện các chương trình từ thiện nhân đạo, đặc biệt là trợ giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; vận động Hội Từ thiện Chùa Vọng Cung hỗ trợ 50 triệu đồng giúp gia đình ông Hoàng Hữu Trường, xóm 3, Vân Cát, xã Nam Vân xây nhà mới; phối hợp với Hội Từ thiện Chùa Vọng Cung và bà Đỗ Thị Lan Phương, Công ty TNHH một thành viên Cửa Bắc thăm, tặng quà cháu Phạm Thảo My, ngõ 33/56, đường Đoàn Trần Nghiệp, phường Cửa Bắc bị suy tuỷ xương với số tiền 30 triệu đồng. Hội CTĐ huyện Nam Trực đã tặng 10 suất quà, trị giá 1 triệu đồng/suất cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong huyện. Các cấp Hội CTĐ huyện Hải Hậu đã vận động, trích Quỹ Cứu trợ nhân đạo trợ giúp cho 906 lượt người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách có hoàn

cảnh khó khăn, người già cô đơn không nơi nương tựa, học sinh nghèo vượt khó học giỏi... trị giá 166,4 triệu đồng. Hội CTĐ các xã Hải Lý và Hải Sơn (Hải Hậu) đã kêu gọi trợ giúp xây dựng mới và sửa chữa 4 nhà CTĐ cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Cụ thể, Hội CTĐ xã Hải Sơn vận động trợ giúp xây, sửa 3 nhà CTĐ, trị giá 75 triệu đồng/nhà; Hội CTĐ xã Hải Lý vận động giúp đỡ xây 1 nhà CTĐ, trị giá 200 triệu đồng... Đến nay, tổng giá trị hoạt động xã hội trong Tháng Nhân đạo toàn tỉnh đạt khoảng 3,5 tỷ đồng.

## HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

# Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu học tập và làm theo Bác

*Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, những năm qua, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu luôn nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện ý đức, tâm huyết với nghề, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.*



**Phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu.**

phức”, “Tu tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”; coi trọng việc phổ biến và quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, viên chức nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức tự chủ, chú trọng rèn luyện ý đức. Tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, phòng chống các tệ nạn xã hội, đặc biệt chống thái độ cửa quyền, sách nhiễu người bệnh, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị.

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu đã phát động 3 phong trào thi đua là khuấy động phá trong thực hiện việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đó là “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp, không khói thuốc”; “Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân”; “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống lại mọi biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu đối với người bệnh, người nhà người bệnh”. Bệnh viện yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên các khoa, phòng đều xây dựng kế hoạch cá nhân và nêu cao gương mẫu trong thực hiện kế hoạch. Việc “làm theo” đã được cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động “thực hiện tốt 12 điều y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ nhân dân nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong các mặt công tác, đặc biệt là đã đổi mới phong cách thái độ phục vụ, tạo thuận lợi nhất cho người bệnh và nhân dân khi đến bệnh viện. Cán bộ y tế đã cùng bệnh nhân, hỗ trợ người nhà bệnh nhân trong quá trình



Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tham gia hiến máu trong chương trình “Ngày hội hiến máu tình nguyện” năm 2023.

# Quang sáng đảng viên cao tuổi

Dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng đảng viên Vũ Viết Trí, phường Lộc Hạ (thành phố Nam Định) vẫn luôn nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương. Ông là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên trên địa bàn và con cháu học tập, noi theo.

An tượng của chúng tôi khi gặp ông Trí là dù tuổi đã cao nhưng vẫn tinh anh, minh mẫn, nhớ như in những kỷ niệm về một thời xồng pha “mưa bom, bão đạn” khốc liệt cũng như những phong trào, hoạt động đã tham gia tại địa phương sau khi xuất ngũ. Năm 1960, ông Trí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Năm 1962, ông lên đường nhập ngũ, tham gia huấn luyện tại Trung đoàn 46, rồi được cử đi học tại Trường Huấn luyện Quân khu 3. Năm 1963, khi đang là học viên Trường Huấn luyện Quân khu 3, được tin Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, làm việc tại tỉnh Nam Định, như báo chiến sĩ khác, ông Trí vô cùng hồi hộp, xúc động khi lần đầu tiên được nhìn thấy Bác. “Lúc bấy giờ, chiến sĩ chúng tôi đang đứng nghiêm theo điều lệnh đi đón xe của Bác. Dù khoảng cách xa nhưng tôi vẫn nhìn thấy Hồ Chủ tịch tươi cười vẫy tay với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Khoảnh khắc đó với bản thân tôi thật sự xúc động. Dù không được đứng gần Bác nhưng tôi luôn lấy hình ảnh này làm động lực, phấn đấu tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân trong quá trình học tập và sinh hoạt tại đơn vị”. Năm 1967, ông tham gia chiến đấu từ Phà Ghép (Thanh Hóa), vào Vĩnh Linh (Quảng Trị) cùng Tiểu đoàn 5, Quân khu 5 với nhiệm vụ bảo vệ bờ biển. Năm 1968, ông cùng đồng đội đóng quân tại núi Quyết (Nghệ An), bảo vệ phà Bến Thủy và thành phố Vinh. Trong thời gian ông cùng đồng đội chiến đấu tại đây, quân và dân đã bắn rơi 1 máy bay của Mỹ tại sông Lam, bắt được 1 phi công Mỹ. Năm 1974, ông Trí được cử đến nhận nhiệm vụ tại Thị ủy Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk). Thời điểm này, các tỉnh Tây Nguyên đang căng mình chiến đấu với Fulro - một tổ chức phản động do những thế lực thù địch giật dây, mưu đồ chống phá chính quyền cách mạng Việt Nam. Cùng với đồng đội và quân chúng nhân dân, ông Trí đã nhiều lần tham gia truy quét các nhóm Fulro ngoan cố, áp dụng chính sách khoan hồng để làm tan rã lực lượng Fulro trên địa bàn. Sau hơn 20 năm tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường với tinh thần của “người lính Cụ Hồ” không ngại khó, hiểm nguy, gian khổ, năm 1983, ông Trí được xuất ngũ trở về địa phương, nghỉ hưu hưởng chế độ.

gương mẫu của đảng viên, ông Trí luôn tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động, giáo dục con, cháu giữ vững truyền thống cách mạng của gia đình. Được cấp ủy, đảng viên khu dân cư tin tưởng, tin nhiệm bầu ông làm Bí thư chi bộ thôn Liên Hà 2, xã Lộc Hạ; Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư rồi tham gia vào Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi (NCT) phường Lộc Hạ, chỉ hội trưởng chi Hội NCT Liên Hà 2... Ở cương vị nào, ông Trí cũng luôn phát huy vai trò “đầu tàu” gương mẫu, dẫn dắt tập thể hoạt động sôi nổi, hiệu quả. Đồng chí Phạm Xuân Chiến, Chủ tịch Hội NCT phường Lộc Hạ cho biết: “Đồng chí Vũ Viết Trí là tấm gương sáng trong phong trào “tuổi cao, gương sáng”; luôn tham gia đầy đủ, nhiệt tình, trách nhiệm các hoạt động của Hội NCT phường. Đến nay dù đã 90 tuổi nhưng đồng chí Trí vẫn luôn quan tâm, hỏi thăm tình hình hoạt động của hội cũng như đời sống của hội viên trong chi hội; có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng Hội NCT vững mạnh”. Với sự nỗ lực của ông Vũ Viết Trí trong công tác hội, nhiều năm qua, Chi Hội NCT Liên Hà 2 luôn dẫn đầu trong các hoạt động tại địa phương, được Trung ương Hội NCT

Việt Nam tặng Bằng khen và nhiều Giấy khen của các cấp, các ngành ghi nhận sự đóng góp trong phong trào “tuổi cao, gương sáng”. Mặc dù được miễn sinh hoạt Đảng do tuổi cao sức yếu, nhưng gần 10 năm qua, đảng viên Vũ Viết Trí vẫn đều đặn tham gia họp chi bộ, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương. Đồng chí Trần Quang Hải, Bí thư chi bộ Liên Hà 2, phường Lộc Hạ cho biết: “Nhiều lần chi ủy đã động viên đồng chí nghỉ ngơi do tuổi đã cao, nhưng đảng viên Vũ Viết Trí chưa từng nghĩ buổi sinh hoạt Đảng của chi bộ. Đồng chí là người có uy tín, trách nhiệm, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu dân cư, con cháu trong gia đình nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Luôn cố gắng, tận tâm với công việc, ông Vũ Viết Trí được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Ông vinh dự được tặng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; các cấp Hội NCT tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen./



Hàng ngày ông Vũ Viết Trí (bên trái) vẫn luôn đọc báo, theo dõi tin tức tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các hoạt động của Hội Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

**THÔNG TIN QUẢNG CÁO**

## THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH

### Về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng

Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. Để tiết kiệm chi phí tiêu điện của Quý khách hàng và giúp ngành điện đảm bảo cung ứng điện trong mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Nam Định đề nghị Quý khách hàng hãy sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả bằng các giải pháp sau:

- Ưu tiên sử dụng thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà độc lập, hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời.
- Tất các thiết bị điện khi không sử dụng. Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và đặt mức nhiệt độ từ 26°C trở lên.
- Giảm 50% công suất chiếu sáng, quảng cáo, trang trí ngoài trời vào buổi tối.
- Hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn vào giờ cao điểm. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất dịch chuyển sản xuất ra khỏi giờ cao điểm của phụ tải (trưa từ 12h đến 15h, tối từ 21h đến 24h) vào những ngày nắng nóng cực đoan và phối hợp chặt chẽ với Điện lực sở tại để điều hành cung ứng và sử dụng điện.

Mọi ý kiến thắc mắc về cung ứng điện và hóa đơn tiền điện, Quý khách hàng liên hệ Tổng đài 19006769 để được giải đáp.

Công ty Điện lực Nam Định trân trọng cảm ơn!

*(Xem tiếp trang 4)*  
*Bài và ảnh: MINH TÂN*

